

Số: 10A/KH-BCH

Quy Kỳ, ngày 19 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Quy Kỳ năm 2024

Đề chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Quy Kỳ xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 với các nội dung sau:

CHƯƠNG I: CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật phòng chống, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ – CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

CHƯƠNG II: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU LẬP KẾ HOẠCH

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

1. Mục đích

Nâng cao năng lực và nhận thức của cán bộ làm công tác PCTT và cộng đồng để chủ động PCTT. Xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và người dân.

Huy động nguồn lực tại địa phương và sự hỗ trợ của Chính quyền cấp trên, các tổ chức trong và ngoài nước và nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch. Phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTT của Chính quyền.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên toàn xã.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời khắc phục nhanh và có hiệu quả sau thiên tai.

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “năm tại chỗ” (*Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; tự quản tại chỗ*).

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

Quán triệt sâu rộng chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm “5 tại chỗ” (*“Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; tự quản tại chỗ”* và 3 sẵn sàng “*chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả*”)

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

Đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đảm bảo an toàn các hồ đập lớn và các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn xã. Đảm bảo quá trình tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất do thiên tai ngập úng gây ra đối với sản xuất và đời sống nhân dân.

CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Vị trí địa lý

Quy Kỳ là xã vùng cao nằm ở phía Bắc huyện Định Hóa cách trung tâm huyện 7km. Phía Bắc giáp xã Linh Thông và xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, Phía Đông giáp xã Lam Vĩ, Phía Tây giáp xã Bảo Linh và xã Phúc Chu, Phía Nam giáp xã Kim Phụng. Xã có diện tích tự nhiên là 55,9km². Tổng dân số 1.130 hộ/ 4.830 khẩu gồm 13 dân tộc cùng chung sống tại 12 xóm.

2. Đặc điểm địa hình, địa chất

Quy Kỳ có tuyến Quốc lộ 3C đường liên tỉnh Thái Nguyên đi Chợ Đồn - Bắc Kạn, tuyến đường liên xã Quy Kỳ - Linh Thông - Lam Vĩ và các tuyến đường liên thôn, đường 135, các tuyến đường thường nhỏ nhiều chỗ cua gấp, nhiều đèo dốc, phải đi qua suối nhiều đoạn.

Địa hình xã có rất nhiều đồi núi cao, nhiều khe suối nhỏ đặc biệt có 2 dòng suối to chảy qua địa bàn xã đó là: một dòng bắt nguồn từ Đèo So qua trung tâm xã đi Kim Phụng, một dòng chảy từ Hương Bảo 3 và Đèo Chón đi Kim Phụng. Có dãy núi đá cao, độ dốc lớn, có nhiều vách đứng, có nhiều hộ dân làm nhà ở và các công trình ở dưới chân núi, ven suối, về mùa mưa hay bị lũ quét, lũ ống và sạt lở tà luy có thể gây hư hỏng, thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn

Quy Kỳ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10 trong năm, mưa nhiều vào các tháng 6,7,8. Lượng mưa nhiều gây nên lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau, mùa này thường có gió mùa đông bắc, tiết trời khô hanh, mưa ít gây hạn hán, rét đậm kéo dài gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và trong sản xuất của người dân.

Nhiệt độ trung bình biến động từ 24,8 độ C đến 25,1 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 10 độ C đến 12,5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 38,5 độ C đến 39 độ C.

4. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Xã Quy Kỳ có 12 xóm và có 13 dân tộc cùng chung sống (*Dân tộc Kinh, Tày, Nùng, San chí, Dao, Hoa, Mường, Thái, Cao lan, Pà then, H'mông, Giáy, Sán đìu*).

Dân số toàn xã có 1.130 hộ, nhân khẩu có 4.830 khẩu trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 81,1%, dân tộc kinh chiếm 18,9%. - Cơ cấu lao động: Tổng số người trong độ tuổi lao động 2999 người.

Bảo trợ xã hội: Số người được hưởng bảo trợ xã hội có 191 đối tượng.

5. Đặc điểm cơ sở hạ tầng

Hệ thống giao thông: Tổng chiều dài Đường trục xã, liên xã, là 7 km, đã được nhựa hoá 7 km, đạt tỷ lệ 100%. Đường liên thôn tổng chiều dài 16,834 km, đã bê tông hoá được : 12.616,9 km, đạt 74,9%. Đường ngõ xóm toàn xã là 17 tuyến, tổng chiều dài là: 9,579 km, được cứng hóa 5.921,5 km đạt 61,86 %. Đường trục chính nội đồng 13 tuyến, dài 3,96 km, cứng hóa 0,945 km còn lại chưa cứng hóa.

Hệ thống trường học: Toàn xã có 3 trường học (*Mầm Non. Tiểu học, THCS*) trong đó 03 điểm trường chính đã được cứng hóa đảm bảo an cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy.

Y tế: Hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực đảm bảo tốt cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Điện: Hệ thống điện đảm bảo cung cấp đủ cho nhân dân sử dụng (*Còn một số hộ dân trong xóm Khuân Nhà chưa có điện*).

Thủy lợi: Địa phương có 09 đập lớn và 11 đập nhỏ trong đó: Có 01 đập bị dò nước (Đập vai quan); đập thủy lợi nhỏ Nậm Tốc xuống cấp hư hỏng cần xây dựng lại; 04 đập tạm cần khắc phục bằng dọ sắt hoặc xây mới. Kênh mương: Có 20 kênh mương lớn nhỏ phục vụ tưới tiêu cho sản xuất Nông Lâm nghiệp trên địa bàn trong đó: Tuyến kênh bê tông mương thuộc đập vai héc Hương Bảo 3 sạt lở gây chiều dài 8m khu vực đồng Nà Héc; kênh mương đập phai viền Hương Bảo 1 có nguy cơ sạt lở do mưa lũ dài 12 m vị trí cuối cánh đồng Nà Mu giáp suối; Hồ chứa nước thôn Hương Bảo 2 sạt lở mương lải tràn; Đập Vai Quan thôn Thống Nhất 1 bị dò đoạn qua giữa đường liên xã.

Hệ thống truyền thanh: Hệ thống loa truyền thanh được phủ sóng 7/12 xóm, đảm bảo tốt cho công tác tuyên truyền các thông tin đến người dân trên toàn xã.

Hệ thống thông tin liên lạc: Xã có 01 cán bộ thực hiện công tác bưu tá và 100% cán bộ cơ sở có điện thoại di động đảm bảo thông tin hai chiều giữa cơ sở và Chính quyền xã.

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG, BIỆN PHÁP PCTT

1. Thực trạng

Hiện nay trên địa bàn còn có 51 hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm tại các thôn: Hương Bảo 3 có 03 hộ, Hương Bảo 2 có 08 hộ, Khuôn Cầm 04 hộ, Hương Bảo 1 có 17 hộ, Thống Nhất 2 có 05 hộ, Khuổi Tát 03 hộ, Thái Trung 04 hộ, Túc Duyên 0 hộ, Khuôn Nhà 01 hộ, Thống Nhất 1 có 01 hộ, Đăng Mò 02.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí thủy văn Trung ương, năm 2022 tình hình thời tiết diễn ra bất thường, khó lường trước; Để chủ động hơn trong công tác phòng chống, ứng phó với những tình huống bất thường, cần có các nhiệm vụ, giải pháp chủ động hơn trong công tác phòng tránh và ứng phó với thiên tai, diễn biến xấu của thời tiết .

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai; thông báo kịp thời diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra;

2.2. Lập kế hoạch quản lý, đề nghị và đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

2.3. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;

2.4. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong công tác phòng chống thiên tai do các cấp tổ chức.

3. Huy động lực lượng, phương tiện

3.1. Lực lượng: Lực lượng dân quân, công an, các ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, 12 Trưởng xóm và toàn thể nhân dân trong xã khi được huy động.

3.2. Phương tiện: Tập trung huy động những phương tiện sẵn có trong nhân dân để cơ động như: Ô tô, Xe máy, Xe đạp, Xe cải tiến và các phương tiện khác... để kịp thời ứng cứu khi có các tình huống thiên tai xảy ra.

3.3. Vật chất cảnh báo - ứng cứu: Vật chất cảnh báo có 08 biển cảnh báo nước lũ; vật chất ứng cứu hiện có 14 phao cứu sinh (phao tròn), 05 áo phao, 100 mét dây thừng, ngoài ra phải huy động cao độ vật chất sẵn có ở trong nhân dân như phao, áo phao (nếu có), cuốc, xẻng, dây thừng, gỗ, cọc các loại để làm vật chất ứng cứu kịp thời.

4. Biện pháp ứng phó với một số loại thiên tai trên địa bàn xã

Trong những năm gần đây, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai xuất hiện bất thường, không theo quy luật, số lần xuất hiện ngày càng tăng và cường độ ngày càng lớn hơn. Theo số liệu thống kê, rà soát về các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trong những năm qua như bão, áp thấp

nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, mưa đá, sương muối đã tác động trực tiếp làm thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước.

4.1. Công tác ứng phó với mưa to, lũ, lũ quét, ngập lụt

a. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo :

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo cho công tác phòng, chống lũ, lũ quét, ngập lụt xảy ra trên địa bàn, cụ thể: các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó...

- Chỉ đạo các thôn nằm trong vùng nguy hiểm sau các hồ chứa nước lớn: Hồ Nà Rì, Hồ Hương Bảo 2 chủ động theo dõi, cảnh giác đề phòng nước lớn vỡ đập, sẵn sàng sơ tán dân khi có lệnh;

- Chỉ đạo các thôn, các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thực hiện các nhiệm vụ theo các phương án, kế hoạch đã xây dựng để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt là các tình huống bất thường và nghiêm trọng.

b) Công tác tuyên truyền: Công chức Văn hóa Thông tin thường xuyên phát các tin về lũ, lũ quét, ngập lụt qua hệ thống truyền thanh của địa phương

c) Tổ chức ứng phó:

**** Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và các xóm:***

- Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố; chủ động sơ tán nhân dân hạ du hồ chứa.

- Chỉ đạo và tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, nhất là đối với những vùng dễ bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn.....

- Chỉ đạo cấm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm (ngành Công an phụ trách đập tràn Quảng Cáo; Quân sự phụ trách đập tràn Góc Hồng; xóm Hương Bảo 3 phụ trách đập tràn Phai Héc và Khuổi Toong; xóm Hương Bảo 2 phụ trách đập tràn hồ Hương Bảo 2; xóm Hương Bảo 1 phụ trách tràn Vai Quan; xóm Hương Bảo 1 phụ trách cống tràn gần nhà ông Hải; xóm Khuổi Tát phụ trách ngầm tràn Sắc Cút, tràn Khuổi Nén, tràn Lùng Tùng; xóm Thống nhất 2 phụ trách tràn Thống Nhất 2; xóm Khuôn Nhà phụ trách tràn Khuôn Nhà; xóm Sự Thật phụ trách tràn Sự Thật).

- Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến.

- Triển khai thực hiện phương án phòng chống lũ, lụt; rà soát các khu dân cư đang sống dọc ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở... triển khai phương án sơ tán nhân dân; thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ động

ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng ngập lũ nhất là các đoạn đường giao thông trên địa bàn bị ngập nước trong lưu vực dòng chảy.....

** Đối với các Trường học, Trạm y tế:*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công tác ứng phó với mưa to, lũ, lũ quét, ngập lụt; trường học chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày mưa to, lũ lớn (*đối với các xóm bị chia cắt bởi các tuyến suối, gây nguy hiểm cho học sinh*).....

d) Tổ chức sơ tán nhân dân:

Trên cơ sở mức báo động lũ, triển khai sơ tán và chỉ huy công tác sơ tán; Lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lượng quân sự, công an, đặc biệt là lực lượng xung kích của các thôn. Rà soát số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến; hình thức sơ tán là người dân tự sơ tán là chính, ưu tiên sơ tán cho người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ tán.....

e) Phương án khắc phục hậu quả:

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả: Chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, thủy lợi, hỗ trợ nông dân khôi phục và tổ chức sản xuất nông nghiệp.....

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

4.2. Công tác ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới

- Tùy theo mức độ, cường độ; các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, các thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức ứng phó tương tự như công tác ứng phó với mưa to, lũ, lũ quét, ngập lụt tuy nhiên có thể bổ sung thêm các công việc tùy theo mức độ, cường độ, cụ thể:

- Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo và các văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên trên cụm loa truyền thanh;

- Tập trung thu hoạch lúa đã chín, hoa màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”;

- Triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ các công trình hồ đập lớn trên địa bàn xã theo phương án đã được duyệt;

- Thực hiện việc kiểm tra chằng chống nhà cửa để đề phòng với bão, áp thấp nhiệt đới đối với những ngôi nhà ở lợp bằng lá, tôn, fibro xi măng, ngói;

- Bịt kín cửa và các khe cửa để tránh gió thổi tốc vào nhà;

- Đối với người đang đi trên đường: nhanh chóng chọn một nơi an toàn như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa..... để trú ẩn; tránh núp dưới bóng cây, những nơi tạm bợ...để gây tai nạn.

- Dự trữ thức ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh..... phục vụ trong những ngày mưa bão và công tác khắc phục hậu quả thiên tai;

- Triển khai, thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã duyệt;

- Di chuyển ngay những hộ dân đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm, không đảm bảo an toàn đến nơi trú ẩn an toàn như: trụ sở cơ quan, trường học, nhà kiên cố...

4.3. Công tác ứng phó với nắng nóng, hạn hán

a. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo :

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo cho công tác phòng, chống nắng nóng, hạn hán xảy ra trên địa bàn, cụ thể: các văn bản chỉ đạo của động ứng phó, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó...

- Chỉ đạo các thôn cần chủ động các vật tư, phương tiện, các biện pháp tốt nhất để chủ động hơn trong công tác ứng phó với nắng nóng, hạn hán, chủ động di dời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn hơn, khuyến cáo bà con không ra ngoài, chặn thả gia súc vào những giờ cao điểm của nắng nóng; Sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt, nước tưới phục vụ sản xuất.

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thực hiện các nhiệm vụ theo các phương án, kế hoạch đã xây dựng để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra.

b) *Công tác tuyên truyền:* Công chức Văn hóa Thông tin thường xuyên phát các tin về nắng nóng, hạn hán, qua hệ thống truyền thanh của địa phương.

c) Tổ chức ứng phó:

* *Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và các thôn:*

- Chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết; Chỉ đạo các tổ hợp tác dùng nước quản lý hồ chứa nước vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước; ưu tiên cung cấp điện, nhiên liệu cho các trạm bơm.

- Rà soát, bổ sung sẵn sàng triển khai phương án phòng chống hạn cho sản xuất nông nghiệp.....

- Xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng thời vụ.

d) Phương án khắc phục hậu quả:

Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

4.4. Công tác ứng phó với sạt lở đất, đá

a. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo :

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo cho công tác phòng, chống, ứng phó sạt lở đất đá xảy ra trên địa bàn, cụ thể: các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó...

- Chỉ đạo các xóm có hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm (*như Góc Hồng, Hương Bảo1, Hương Bảo2, Hương Bảo3, Thái Trung, Khuân Câm*), chủ động phòng tránh, di dời đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, các thôn thực hiện nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch đã xây dựng để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt là các tình huống bất thường và nghiêm trọng.

b) Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền đến các hộ dân hiện đang sinh sống tại dọc ven sông, suối, sườn đồi và các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, núi đá..... Hình thức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của địa phương.

c) Tổ chức ứng phó:

** Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và các thôn:*

- Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, chủ động sơ tán nhân dân...

- Cấm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao (thôn Hương Bảo2 phụ trách đèo Chón, thôn Hương Bảo1 phụ trách chân núi đá Hương Bảo1, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời thông báo cho các khu dân cư đang sống dọc ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở.

d) Tổ chức sơ tán nhân dân:

- Lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lượng quân sự, công an, đặc biệt là lực lượng xung kích của thôn... Rà soát số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến; hình thức sơ tán là người dân tự sơ tán là chính, ưu tiên sơ tán cho người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ tán...

e) Phương án khắc phục hậu quả:

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả: Chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử nạn, bị nạn...

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương...

4.5. Công tác ứng phó với rét hại, sương muối

a. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo :

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo cho công tác phòng, chống rét hại, sương muối xảy ra trên địa bàn, cụ thể: các văn bản chỉ đạo ứng phó...

- Chỉ đạo các thôn, các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thực hiện các nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch đã xây dựng để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra.

b) *Công tác tuyên truyền*: Công chức Văn hóa Thông tin thường xuyên phát các tin về rét hại, sương muối, qua hệ thống truyền thanh của địa phương.

c) *Tổ chức ứng phó*:

* *Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và các xóm*:

- Chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt chú ý các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em... để có biện pháp bảo vệ phù hợp; bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm; triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng.

- Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác...

* *Đối với các Trường học, Trạm y tế*:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công tác ứng phó với rét hại, sương muối; trường học chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày rét hại (nhiệt độ thấp theo quy định).

d) *Phương án khắc phục hậu quả*:

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả: Hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất và giống cây trồng, vật nuôi.

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

4.6. Công tác ứng phó với giông, sét, mưa đá

a) *Tổ chức ứng phó*: Tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to, cột điện khi có mưa dông, tắt điện thoại không sử dụng, không cầm vật dụng bằng sắt, nhà và các khu xây dựng phải có cột thu lôi...

b) *Phương án khắc phục hậu quả*:

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ cho người dân bị thiệt hại.

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

4.7. Đối với sự cố hồ chứa: Khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ về sự cố vỡ bờ hồ, bờ đập các cá nhân, tổ chức báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN để có phương án khắc phục kịp thời.

5. Phân công nhiệm vụ

5.1. Trưởng Ban - Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0912 602 197)

- Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, phương án PCTT & TKCN và tổ chức sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch, phương án hàng năm. Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ huy, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Chủ trì các cuộc họp thường kỳ trước, trong, sau mùa mưa lũ và các cuộc họp bất thường của Ban chỉ huy.

- Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các lực lượng, các loại phương tiện của địa phương để thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu, chi viện trong các trường hợp khẩn cấp do lũ, lụt, bão và thiên tai khác xảy ra.

5.2. Phó Ban - Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0912 602 195)

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc thường xuyên, đồng thời xử lý công việc khi Trưởng ban đi vắng.

- Trực tiếp chỉ đạo lập các phương án và kế hoạch PCTT & TKCN hàng năm.

- Chỉ đạo việc nắm tình hình ở những nơi lũ, lụt, sạt lở đất thường xảy ra. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án, kế hoạch PCTT & TKCN của các ngành, các xóm.

- Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban chỉ huy trong công tác PCTT & TKCN.

5.3. Ủy viên - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã (SĐT: 0912344 060)

- Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Quân sự xã (BCH Quân sự, dân quân...) tham gia công tác PCTT & TKCN.

- Quản lý, thống kê, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra các tài sản, phương tiện PCTT & TKCN của địa phương.

- Phụ trách đập tràn Góc Hồng và chỉ đạo các xóm: Đăng Mò, Khuổi Tát, Khuôn Cầm, Khuôn Nhà, Thống Nhất 2.

5.4. Ủy viên – Phó Trưởng Công an xã (SĐT:0913.922.869)

- Tham mưu tổ chức huấn luyện, diễn tập về các phương án phòng cháy chữa cháy.

- Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an xã tham gia công tác PCTT & TKCN.

- Phụ trách đập tràn Quảng Cáo và chỉ đạo các xóm: Thái Trung, Túc Duyên, Thống Nhất 1, Góc Hồng, Hương Bảo 1, Hương Bảo 2, Hương Bảo 3.

5.5. Ủy viên thường trực - Văn phòng- Thống kê (SĐT: 0942 559 282; 0942.943.085)

- Phụ trách Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN.

- Trực tiếp lập các phương án và kế hoạch PCTT & TKCN hàng năm.

- Xây dựng lịch trực PCTT&TKCN hàng tháng;

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ huy.
- Trực điện thoại, tổng hợp tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra báo cáo Trưởng ban để kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định.
- Quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác PCTT & TKCN theo đúng quy định của pháp luật.
- Làm đầu mối liên hệ trực tiếp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN và các phòng ban chức năng liên quan của huyện.

5.6. Các ủy viên khác

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác PCTT & TKCN và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban PCTT & TKCN phân công.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc ngành mình phụ trách, thôn mình phụ trách việc thực hiện kế hoạch PCTT & TKCN, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra. Trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra.
- Khi có tình huống xảy ra là người chỉ đạo trực tiếp ngành mình phụ trách, thôn mình phụ trách, là cầu nối giữa các thôn với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã.

5.7. Lãnh đạo các Trường học, Trạm y tế và 12 Trưởng xóm

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong phương án này và tình hình thực tế của đơn vị, của thôn mình, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, của thôn cho phù hợp. Kế hoạch của các cơ sở được gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã (*Bộ phận Văn phòng Thống kê, Đ/c Phan Thị Linh*) **trước ngày 10/3/2024.**

Trên đây là kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xóm, tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu cơ quan, đơn vị, các thôn tổng hợp ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết trình Lãnh đạo UBND phê duyệt và gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN huyện;
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- TT UBND;
- TT MTTQ;
- Các ngành, đoàn thể;
- BCH PCTT&TKCN xã;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH
Luân Đức Quỳnh